



ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน

ตามประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและแนบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๕ ของประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
๒. ยกเลิกกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ตามประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ คงเดิม
๓. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจะปิดประกาศที่ป้ายประกาศ ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และทางเว็บไซต์ <https://chonburi.boi.go.th> ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ)

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตารางกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 เลขที่ 46 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวสอบ	เวลา	กิจกรรม	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสอบ
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕	พนักงานส่งเสริมการลงทุน ๐๐๐๐๑ - ๐๐๐๒๕	๐๘.๓๐ น. ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น	รายงานตัว สอบข้อเขียน ๑. ความรู้ทั่วไปและทักษะการคำนวณ (๓๐ คะแนน) ๒. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุน (๔๐ คะแนน) ๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (วิเคราะห์ และสรุปบทความภาษาอังกฤษ) (๓๐ คะแนน)	ห้องประชุมระยอง ชั้น ๒ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี)	๑. ปากกาหมึกสีน้ำเงิน ๒. อุปกรณ์ลบคำผิด

หมายเหตุ ๑. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พร้อมกำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : Chonburi@boi.go.th

ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)

๑. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดให้มีระบบคัดกรองสำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกคน กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไปอีก จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประเมินสมรรถนะ

๒. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกคน ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ และหรือ มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือต้องเฝ้าระวังการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมประเมินสมรรถนะก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๓. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๔. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด
